

สรุปข้อสั่งของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)
กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)
ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐น.-๑๖.๓๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๑	ให้ทุกอำเภอ ดำเนินการออกตรวจสถานบันเทิงร่วมกับส่วนราชการฝ่ายปกครอง เช่น นายอำเภอ ศปก.อ. ศปม. ในการตรวจ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงสถานบันเทิงทุกแห่งในพื้นที่ว่าได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุม COVID-19 หรือไม่ มีจำนวนสถานบริการที่ออกตรวจจำนวนกี่แห่ง ออกจำนวนกี่วัน ให้ความร่วมมือหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร หากพบว่าไม่ปฏิบัติตาม ให้แจ้งปรับปรุงแก้ไข หรือปฏิบัติตามมาตรการไม่ได้ ให้จัดทำสรุปรายงานเพื่อเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด เพื่อให้มีมาตรการที่เข้มงวดกับสถานบันเทิงนั้นๆ ต่อไป	- โรงพยาบาลและ สสอ. ทุกแห่ง
๒	ให้โรงพยาบาลสุทธาเวช ดำเนินการ Activate ห้อง Isolation room จำนวน ๑๒ ห้อง ที่ขออนำกลับไปเป็นห้องพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดการระบาดของ COVID-19 เพิ่มมากขึ้น ตามข้อมติข้อตกลง และขอให้รายงานผลการดำเนินงานในการประชุม EOC ครั้งต่อไป	- โรงพยาบาลสุทธาเวช
๓	ให้โรงพยาบาลกุดรัง Activate (เปิดใช้งาน) Cohort ward เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดการระบาดของ COVID-19 เพิ่มมากขึ้น และขอให้รายงานผลการดำเนินงานในการประชุม EOC ครั้งต่อไป	- โรงพยาบาลกุดรัง
๔	ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม จำนวน ๑๒๐ เตียง และซักซ้อมเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม (ศูนย์ริมห้วย)	- โรงพยาบาลมหาสารคาม
๕	ให้ทุกกองภารกิจเตรียมความพร้อมสูงสุด ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของ COVID-19	- ทุกกองภารกิจ
๖	ให้กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ (Stockpiling) ดำเนินการสำรองเวชภัณฑ์ทุกรายการ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน (มากกว่าความต้องการ จำนวน ๓ เดือน)	- กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ (Stockpiling)
๗	ให้อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เร่งดำเนินการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงเพิ่มเติม สถานที่เสี่ยง และแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบ ในกรณีที่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ามาในพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และขอให้รายงานผลการดำเนินงานในการประชุม EOC ครั้งต่อไป	- สสอ.พยัคฆภูมิพิสัย

(นายภาคิ ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ฉพ 